

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย (กวป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
วันจันทร์ ที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น ๒

**ผู้เข้าประชุม**

๑	นายกฤต วงศ์น้อย	สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย	ประธานกรรมการ
๒	นายบุญเลิศ ศรีอารีย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓	นางอัจฉราภรณ์ คำเรือง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๔	นางสุรียนต์ ไชยสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕	นายปรัชญา กรรณิกา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖	นายรณชัย ถิ่นวนา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗	นางสาวสนธยา ทะนัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๘	นายบุญสม พงศ์พรภูมิ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๙	นายวิเชียร ลาวใส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐	นางสาวสาวิตรี คำมอย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑	นายธงชัย ดวงประทีป	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒	นายคำรบ เลิศฤทธิ์เจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓	นายปรัดถกร ดีเลิศวุฒิกร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	กรรมการ
๑๔	นางสาวสุภาพร ธิท่า	พนักงานพัสดุ	กรรมการ
๑๕	นางสาวพุทธภรณ์ ครองกาญจนกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑	นางอรัญญา รัตนสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลากิจ
๒	นางสาวสมใจ เพชรพัฒนา	นักวิชาการสาธารณสุข	ลากิจ
๓	นางสาวสิรินทรา ศึกษามักดี	นักวิชาการเงินและบัญชี	ลากิจ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑	นางอัจฉราภรณ์ วิบูลย์สิน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.แม่เตี้ย
๒	นางสาวอรพรรณ เขวงกิจไพศาล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.ขุนแม่ลาน้อย
๓	นายสิทธิชัย วงศ์พนากุล	พนักงานช่วยการพยาบาล	สสช.ห้วยผึ้ง
๔	นายณัฐชัย ชื้อสตัยสุจริต	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.สต.กอกหลวง
๕	นางสาวอภิญา เพชรไพรวสิน	พนักงานช่วยการพยาบาล	สสช.ห้วยดอย
๖	นางอรพิน อารามมงคล	พนักงานช่วยการพยาบาล	สสช.แม่สะเมง
๗	นายชำนาญ ชูเชิดไพรสกุล	พนักงานช่วยการพยาบาล	สสช.แม่ละมอ
๘	นางสาวอัมพรรณ บรรณสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.แม่ฮู
๙	นายปีหล่า เต็มอรุณรุ่ง	พนักงานสุขภาพชุมชน	รพ.สต.แม่ลาป่าแก่
๑๐	นางสาวปิ่นมนัส พิทักษ์แสงเทียน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านสาม
๑๑	นางสาวจุฑารัตน์ ปองเลิศบุญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.สต.บ้านสาม
๑๒	นางสาวศรีสุดา พร้อมรักษา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.สต.ละอูบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมี นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

เรื่องที่ ๑ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตร ใบรับรองมาตรฐานงานสุศึกษา ได้แก่ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ อำเภอ

- อำเภอเมือง ๙ แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ปางหมู รพ.สต.ทุ่งไม้สัก รพ.สต.รักไทย รพ.สต.ห้วยผา รพ.สต.น้ำกาด รพ.สต.นาป่าจาด รพ.สต.ไม้สูง รพ.สต.ห้วยโป่ง และรพ.สต.หนองขาวกลาง
- อำเภอปาย ๓ แห่ง ได้แก่ รพ.สต.เวียงเหนือ รพ.สต.เมืองแปง และรพ.สต.โป่งสา
- อำเภอปางมะผ้า ๒ แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ถ้ำลอด และรพ.สต.นาปู่ป้อม

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ได้เตรียมความพร้อมและเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม :** รพ.สต.บ้านสามรับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๓ เรื่องแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด

- เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามโครงการ “หน้าบ้าน นามอง” โดยเน้นความสะอาดเป็นหลัก
- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๕ มิติ (ด้านสุขภาพ, ด้านความเป็นอยู่, ด้านการศึกษา, ด้านรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ)
- โครงการประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด ปี ๒๕๖๕
- เน้นย้ำ การงดรับ งดให้ของขวัญ/ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนงบลงทุนให้จัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว
- ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน “ลายเอื้องแซะ กล้วยไม้หอมราชินี แห่งเมืองสามหมอก”

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๔ สถานการณ์การเงินการคลัง และความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๖๕

- งบบุคลากร ได้รับจัดสรร ๑๙,๙๘๓,๒๒๓.๐๐ บาท
- ค่าสาธารณูปโภค สสจ. ได้รับจัดสรร ๔๕๙,๑๓๐.๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน สสอ. ๗ แห่ง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (ได้รับจัดสรร สสอ.แห่งละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท) ได้รับจัดสรรแล้ว ๒ ไตรมาส และควรเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๕ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ระบบ sky doctor ของเขตสุขภาพที่ ๑ อยู่ระหว่างการร่างแผนพัฒนาระบบฯ ระยะยาว ๕ ปี และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย จะจัดกิจกรรมซ้อมแผนสาธารณสุขภัยด้านการแพทย์และซ้อมแผนปฏิบัติการเสมือนจริง ระบบส่งต่อพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอแม่ลาน้อย (เน้นระบบการส่งต่อแม่และเด็ก) ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่บ้านแม่สะปึ่งเหนือ ตำบลแม่ลาน้อย

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๖ MAEHONGSON sandbox การปฏิรูประบบสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การพัฒนารูปแบบบริการ ให้เป็นระบบบริการไร้รอยต่อ โดยแอปพลิเคชัน DMS Telemedicine และรูปแบบ Telemedicine แบ่งเป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่

- ระบบ Telemedicine ระหว่างประชาชน และโรงพยาบาล รพ. และรพ.(Virtual OPD) นำร่อง รพ.ศรีสังวาลย์
- ระบบ Telemedicine ระหว่าง รพ. และ รพ.สต.
- ระบบ Telemedicine ระหว่าง รพท. และ รพช.
- ระบบ Telemedicine ระหว่าง รพท. และโรงเรียนแพทย์ หรือกรมวิชาการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณจากเขตสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจัดทำโครงการ พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขโครงการ ในส่วนการติดตั้งระบบ API และการทดสอบระบบได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว เป้าหมายการติดตั้งระบบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๗๒ แห่ง พื้นที่นำร่องอำเภอแม่ลาน้อย ได้แก่ รพ.สต.แม่ฮู, รพ.สต.กอกหลวง และรพ.สต.แม่ลาป่าแก่

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่อง ๗ เร่งรัดการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด ๒๐๑๙ โดยเน้นการฉีดวัคซีนเข็ม ๑ เข็ม ๒ และบูสเตอร์เข็ม ๓ ให้มีความครอบคลุมมากที่สุด ฝากพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบเช็คความถูกต้องของข้อมูล และให้ทางผู้รับผิดชอบงานของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย นำเสนอในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๘ การดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกระแสรับสั่งให้จัดหาและปรับปรุงคุณภาพน้ำสะอาดในโรงเรียน และมีพระราชดำริให้จัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน ในพื้นที่โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย เพื่อบริการด้านการรักษาให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๙ เรื่องแจ้งจากการประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จากที่ประชุมฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรอัตรากำลัง คือ

- พยาบาลวิชาชีพ ๕ อัตรา ได้แก่ รพ.สบเมย ๒ อัตรา, รพ.สต.บ้านสบเมย ๑ อัตรา, รพ.ปางมะผ้า ๑ อัตรา และ รพ.สต.บ้านแม่ละนา ๑ อัตรา

- เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข ๑ อัตรา ได้แก่ สสจ.แม่ฮ่องสอน

และเสนอขอรับการจัดสรร เกสัชกร ปี ๒๕๖๕ (พรก.) ๕ อัตรา ได้แก่ สสจ.แม่ฮ่องสอน ๒ อัตรา, รพ.ศรีสังวาลย์ ๑ อัตรา, รพ.ขุนยวม ๑ อัตรา และรพ.ปาย ๑ อัตรา หากได้รับการจัดสรรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๑๐ การรายงานตัวข้าราชการ ตำแหน่งข้าราชการโอนย้าย ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ได้รับแจ้ง เรื่อง การรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือน จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ นายสังวร ทุ่งทองไร่ ตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ มีคำสั่งให้มารายงานตัวปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๑๑ เชิญร่วมกิจกรรมโครงการ “อบจ.พบประชาชน” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดการจัดกิจกรรม “อบจ.พบประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมลำบาก ขาดโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะ และมีกำหนดการจัดกิจกรรม วันศุกร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โบสถ์คริสต์จักรบ้านห้วยตาด หมู่ ๘ ตำบลสันติคีรี จึงขอ

มอบหมายให้ รพ.สต.แม่ปาง และโซนสันติภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

**มติที่ประชุม :** รพ.สต.แม่ปาง และโซนสันติภาพรับทราบและปฏิบัติ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานในที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น ๒

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานโดยไม่มีแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. นายบุญเลิศ ศรีอารีย์

เรื่องที่ ๑ สืบเนื่องหน้าที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องที่ ๑ การย้ายข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายการโอน การให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๔ ขอให้ ผู้มีความประสงค์ย้ายภายในจังหวัดและย้ายข้ามจังหวัด ต้องจัดทำคำขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และให้รวบรวมแบบคำขอส่งให้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ พิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ สืบเนื่องหน้าที่ ๕ เรื่องสืบเนื่องที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน แจ้งการเปิดระบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer และการประเมินสุขภาวะองค์กร Happy Public Organization Index : HPI ขอให้ทุกแห่งเร่งการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข

- จัดทำแผนองค์กรสร้างสุข

- แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI)

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

๒. นายปรัชญา กรรณิกา

สืบเนื่องหน้าที่ ๕ เรื่อง ๑ ติดตามการบันทึกข้อมูลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพรพ.สต.ติดตาม ปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม :** ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งรับทราบและปฏิบัติ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งและเสนอในที่ประชุม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายบุญเลิศ ศรีอารีย์

เรื่องที่ ๑ การย้ายข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายการโอน การให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้ง

ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับ การย้าย การโอน การให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีความประสงค์ย้ายภายในจังหวัดและย้ายข้ามจังหวัด ต้องจัดทำคำขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และให้รวบรวมแบบคำขอส่งให้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ พิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุขตาม “ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๖๕” ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ได้ทำหน้าที่สื่อเวียนแจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง หัวหน้างานทุกงาน เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อยทุกคน ทราบ และถือปฏิบัติ

**มติที่ประชุม :** รับทราบและถือปฏิบัติ

เรื่องที่ ๓ การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน แจ้งการเปิดระบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer และการประเมินสุขภาวะองค์กร Happy Public Organization Index : HPI ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ – ๒๘ ก.พ.๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ HAPPY MOPH : <http://happy.moph.go.th> โดยเข้าสู่ระบบและเลือกเมนู “ระบบการประเมิน” เพื่อทำการประเมินความสุขของตนเอง

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๔ งานวิจัยการใช้ชุดตรวจ ATK ในชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของการใช้ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซาร์ส-โควิ-๒ ในชุมชน” พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีเป้าหมายประชาชนในอำเภอแม่ลาน้อย ๑๓ หมู่บ้าน โดยเริ่มตรวจครั้งแรกวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๔ แบ่งประชากรเป็น ๓ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ให้ตรวจ ATK สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ติดต่อกัน ๔ สัปดาห์

กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ให้ตรวจ ATK สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ติดต่อกัน ๔ สัปดาห์

กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ไม่มีการตรวจ ATK

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๕ รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มแรก ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ชนิด Pfizer ในกลุ่มประชากรอายุ ๑๒-๑๗ ปี ตามที่ รพ.สต. ได้แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน ๑๐๓ ราย ได้รับการจัดสรรและเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๒๕๖๕ เป็นต้นไป และ เป้าหมายที่เหลือ สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีน Walk in ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๕ เป็นต้นไป หากต้องการนำไปฉีดใน รพ.สต. ให้จัดทำแผนการฉีดวัคซีน ส่งให้ รพ.แม่ลาน้อย ภายในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

### กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรัชญา กรรณิกา

เรื่องที่ ๑ รายงานสถานการณ์การเงินของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๔๙๑.๗๗ บาท คงเหลือ ๔๙,๕๐๘.๒๓ บาท วาง ๓๕๐ ไปแล้ว จำนวน ๑๔ ชุด โอนจ่ายแล้ว ๕๐,๔๙๑.๗๗ บาท

- ส่วนงบค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้ง สสอ.และ รพ.สต. ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- รายงานสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	1.รพ.สต. แม่ลาหลวง	2.รพ.สต. แม่สุ	3.รพ.สต. แม่เตี้ย	4.รพ.สต. แม่ไถ	5.รพ.สต. ละอูบ	6.รพ.สต. กอกหลวง	7.รพ.สต. แม่ฮู	8.รพ.สต. แม่ปาง	9.รพ.สต. แม่ลาป่าแก่	10.รพ.สต. บ้านสาม	ภาพรวมด้านการเงิน
	<b>รายรับ</b>											
1	เงินสดในมือ	672.00	3,046.00	1,345.00	3,600.00	3,653.00		2,650.00		1,680.00	370.00	17,016.00
	เงินฝากบำรุง	82,192.35	56,887.81	79,361.44	53,559.03	104,190.16	23,669.26	10,554.22	36,092.70	6,854.92	21,040.36	474,402.25
3	เงินฝาก UC.	188,422.55	131,686.30	179,126.38	348,352.47	163,504.06	83,483.03	90,404.76	176,758.30	101,327.47	153,116.55	1,616,181.87
	<b>รวม</b>	<b>271,286.90</b>	<b>191,620.11</b>	<b>259,832.82</b>	<b>405,511.50</b>	<b>271,347.22</b>	<b>107,152.29</b>	<b>103,608.98</b>	<b>212,851.00</b>	<b>109,862.39</b>	<b>174,526.91</b>	<b>2,107,600.12</b>
4	เงินฝาก อปท./สปสช.	637.47	1,874.06	1,665.15	1,671.72	276.21	711.28	839.93	3,147.26	276.53	232.65	11,332.26
	<b>รวม</b>	<b>271,924.37</b>	<b>193,494.17</b>	<b>261,497.97</b>	<b>407,183.22</b>	<b>271,623.43</b>	<b>107,863.57</b>	<b>104,448.91</b>	<b>215,998.26</b>	<b>110,138.92</b>	<b>174,759.56</b>	<b>2,118,932.38</b>
	<b>หนี้ค้างจ่าย</b>											
1	หนี้ค้างจ่ายคงเหลือยก มาจากเดือนก่อน		13,900.00	23,705.00	21,740.80	6,900.00		4,658.00			9,924.32	80,828.12
2	ก่อกหนี้ผูกพันเดือนนี้	41,286.57	44,808.25	30,690.10	20,750.00	39,805.26	25,995.83	40,723.74	35,645.07	50,075.00	82,677.81	412,457.63
3	ชำระหนี้เดือนนี้	41,286.57	58,708.25	54,395.10	42,490.80	46,705.26	25,995.83	42,381.74	35,645.07	50,075.00	44,732.13	442,415.75
	<b>หนี้ค้างจ่าย 31 ม.ค. 65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,870.00</b>	<b>50,870.00</b>

### วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน

- เงินสดในมือ : รพ.สต.ทุกแห่ง มีเงินสดในมือไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

- เงิน UC เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรจาก รพ.แม่ลาน้อยเนื่องจากเข้าไตรมาสที่ ๒ พบว่า รพ.สต.แม่ไถ ยังเหลือในบัญชีเกินสามแสนบาท ควรเร่งขออนุมัติใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

### กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ

นางสาวพุทธการณ์ ครอบกาญจนกิจ

เรื่องที่ ๑ การแจ้งเป้าหมาย Sentinel Surveillance กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับการระบาดได้ทันเวลา โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ ๑๒ กลุ่มเป้าหมาย อำเภอแม่ลาน้อย ได้รับการจัดสรรชุดตรวจ ATK

(แบบ personal use) จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ขอให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตรวจ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๕ และบันทึกแบบคัดกรองในฐานะข้อมูลของโรงพยาบาล (COLAB) โดยมีการจัดสรรให้แต่ละ รพ.สต. ดังนี้

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรค COVID-19 เชียงรุม ในกลุ่ม จ.แม่ฮ่องสอน เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565												
กลุ่มเป้าหมาย	สตอ.	แม่ลาหลวง	แม่สุ	แม่เตี้ย	แม่โถ	ละออบ	กอกหลวง	แม่ฮู	แม่ปาง	แม่ลาป่าแก่	บ้านสาม	รวม
บุคลากรสาธารณสุข	24	15	18	15	15	15	15	18	15	18	12	180
โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
โรงแรมที่พัก Homestay รีสอร์ท						30						30
ตลาดสด ร้านขายของ ตลาดนัด		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180
วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล	10											10

เรื่องที่ ๒ นัดหมายการประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และคณะกรรมการชมรม อสม. ระดับอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

### กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

นางอัจฉราภรณ์ คำเรือง

เรื่องที่ ๑ โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเบาหวานลดความดันโลหิตสูงในเขตภาคเหนือตอนบน (PPA เขต) ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าวให้อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน ๓๗,๗๓๐.๐๐ บาท เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามแผน แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ แจ้งดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ในพื้นที่ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามแผน จึงขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี้ย เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

### ระเบียบวาระที่ ๕ เสนอเพื่อพิจารณา

#### สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

เรื่องที่ ๑ งานบริหารงานบุคคล (HR Board) อำเภอแม่ลาน้อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กรณี ข้าราชการเขียนขอย้าย ขอให้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนนำเรื่องเสนอจังหวัดทุกครั้ง และในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ นายสังวร พุ่งทองไร่ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ รพ.สต.กอกหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

**มติที่ประชุม :** รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ก้าวทำใจ Season ๔ วิถีถัดไปพิชิต ๑๐๐ วัน ๑๐๐ แด้มสุขภาพ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสำคัญสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ก้าวทำใจ Season ๔ วิถีถัดไปพิชิต ๑๐๐ วัน ๑๐๐ แด้มสุขภาพ” ทั้งนี้ เริ่มสะสมแด้มสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสามารถสมัครลงทะเบียนผ่าน Application Line : THNVR ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

**มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ**

เรื่องที่ ๓ การจัดประชุมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื้อหาตามเอกสาร และคู่มือแนวทางการอบรม โดยมีสาระดังนี้

๓.๑ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

๓.๒ กำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” สาธารณสุข ชื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง กำหนดแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๓.๔ การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๕ การจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

#### นัดประชุมโซน

โซนสันติภาพ นัดประชุมโซน วันที่ ๘ ก.พ. ๖๕ ณ รพ.สต.แม่สุ

โซนนกเสีรี นัดประชุมโซน วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๕ ณ รพ.สต.แม่เตี๋ย

โซนหมอกฟ้า นัดประชุมโซน วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๕ ณ รพ.สต.แม่โถ

นัดประชุม กวป.สสอ.แม่ลาน้อย ครั้งต่อไป วันที่ ๕ ของทุกเดือน และสามารถปรับเปลี่ยนวันประชุม กรณีติดราชการ และตรงวันหยุดทำการ สถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น ๒

**มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ**

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

พุทธการณั์ ครองกาญจนกิจ

(นางสาวพุทธการณั์ ครองกาญจนกิจ)

ผู้บันทึกการประชุม

บุญเลิศ ศรีอารีย์

(นายบุญเลิศ ศรีอารีย์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม